

การรับสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือก
รางวัล “เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต”
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

๑. ความเป็นมาของการจัดกิจกรรม

ด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุนและให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายจากการทุจริตและพฤติกรรมชอบ และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งให้มีกลไกส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน ชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” ประกอบกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบที่มุ่งเน้นให้มีการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และการบูรณาการทุกภาคส่วน ในการป้องกันการทุจริต แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริตโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ปัจจุบันได้ดำเนินการนำร่องขับเคลื่อนกับหน่วยงานร่วมดำเนินการ มีพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการในพื้นที่ ๑๑ จังหวัด ๑๔๕ ตำบล นั้น

สำนักงาน ป.ป.ท. ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมจึงให้ความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเกิดความเข้มแข็งและพัฒนาภาคการทำงานซึ่งบูรณาการและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาสังคมในการป้องกันเฝ้าระวังการทุจริต ในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีแบบอย่างการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านโครงการเครือข่าย ป.ป.ท. เฝ้าระวังการทุจริต (PACC Connect) ซึ่งมีเป้าหมายการดำเนินงาน ในพื้นที่ ๗,๒๕๕ ตำบล ทั่วประเทศ ดังนั้นเพื่อเป็นการยกย่องเครือข่ายที่ดำเนินการด้านการป้องกันการทุจริตในพื้นที่ให้เป็นเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นพื้นที่ต้นแบบในการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กับเครือข่ายภาคประชาสังคมให้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทุจริตมากขึ้น และขยายผลไปสู่พื้นที่ทั่วประเทศให้เกิดความเข้มแข็ง มีการเฝ้าระวังการทุจริตและการบริหารเครือข่ายที่ดี ส่งผลให้การทุจริตลดลง รวมทั้งส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับเครือข่ายภาคประชาสังคม ในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ

๒. วัตถุประสงค์

๑. สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เครือข่ายภาคประชาสังคมเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทุจริต ให้เกิดความเข้มแข็ง มีการเฝ้าระวังการทุจริตและการบริหารเครือข่ายที่ดี ขยายผลไปสู่พื้นที่ทั่วประเทศ ส่งผลให้การทุจริตลดลง

๒. เพื่อสรรหาและคัดเลือกเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ พร้อมทั้งประกาศยกย่องให้เป็น “เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต” เพื่อเป็นต้นแบบและขยายผลให้เกิดความเข้มแข็งของเครือข่าย

๓. เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ สนับสนุนการทำกิจกรรมกับเครือข่ายป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต บูรณาการและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาสังคมในการป้องกัน เฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ

หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณา

คุณสมบัติของเครือข่ายที่จะได้รับการพิจารณาสรรหาและเสนอชื่อ

๑. เครือข่ายที่ดำเนินกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย การรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ป้องกัน ฝึกระวัง และต่อต้านการทุจริตในพื้นที่ โดยไม่จำกัดรูปแบบ การรวมตัวของเครือข่าย และไม่จำกัดขนาดของพื้นที่

๒. เครือข่ายที่มีผลงานด้านการป้องกันการทุจริตโดดเด่นเป็นที่ ประจักษ์ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย การรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ป้องกัน ฝึกระวัง ต่อต้าน ติดตาม หรือตรวจสอบการ ทุจริตในพื้นที่ ซึ่งเป็นผลงานที่ดำเนินการย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี หรือเป็นผลงานที่มีการดำเนินการเกินกว่า ๓ ปี ที่ยัง มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและดำเนินการอยู่ใน ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๕

๓. เป็นเครือข่ายที่มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบัน

วิธีการสมัครและเสนอชื่อเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและฝึกระวังการทุจริต

เป็นกระบวนการดำเนินการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกเครือข่ายที่มีผลการดำเนินงาน การฝึกระวัง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศด้านการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ ป้องกัน และฝึกระวัง การทุจริตในพื้นที่ที่โดดเด่นเป็นที่ ประจักษ์ในระดับเขต ประกอบด้วย การสมัครด้วยตนเอง การพิจารณาสรรหา เครือข่ายโดยคณะทำงานพิจารณาสรรหาและคัดเลือกเครือข่ายฯ และการเสนอชื่อโดยบุคคล/หน่วยงานรัฐ/ เอกชน/องค์กรอิสระ ฯลฯ ที่ผ่านการประเมินแล้วว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์แนวทางการคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและฝึกระวังการทุจริต เสนอต่อคณะทำงาน เพื่อ เข้ารับการคัดเลือกเป็นเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและฝึกระวังการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. เครือข่ายที่มีคุณสมบัติ แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการพิจารณาสรรหาและคัดเลือก คัดเลือกโดยการยื่นใบสมัครขอเข้ารับการคัดเลือกต่อคณะทำงานพิจารณาสรรหาและคัดเลือกฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด (แบบฟอร์มใบสมัครเครือข่ายฯ)

๒. การเสนอชื่อเครือข่ายที่มีคุณสมบัติต่อคณะทำงานพิจารณาสรรหาและคัดเลือกฯ โดยบุคคล/ หน่วยงานรัฐ/เอกชน/องค์กรอิสระ ฯลฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด (แบบฟอร์มในเสนอชื่อเครือข่ายฯ)

๓. การสรรหาโดยคณะทำงานพิจารณาสรรหาฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ระยะเวลาและช่องทางารรับสมัคร ส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณาถึง

กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. วงเล็บมุมของว่า เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบ ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ (นับวันที่ตามไปรษณีย์ประทับตรา) โทรศัพท์ ๐๒-๕๐๒ ๖๖๗๐-๘๐ ต่อ ๑๔๐๕

กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. (เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบ)

๘๘ หมู่ ๔ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ

ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

๑๑๑๒๐

วิธีการประเมินและเกณฑ์การได้รับมอบรางวัล

เป็นกระบวนการกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินเครือข่าย และการประเมินผลงาน ของเครือข่ายที่มีผลการดำเนินงานที่เป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศด้านการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ ป้องกัน และฝึกระวังการทุจริตในพื้นที่และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่น สามารถแจ้งความนำคดีสู่ศาล เป็นการจัดการ กับการทุจริตได้) ที่มีความโดดเด่นเป็นที่ ประจักษ์ ประกอบการประเมินเพื่อคัดเลือกและเข้ารับรางวัล เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและฝึกระวังการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕

แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ

ระดับดีเยี่ยม คือ เครื่องข่ายที่ได้รับการสรรหาและคัดเลือกที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า ๘๐ คะแนน จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ

ระดับดีเด่น คือ เครื่องข่ายที่ได้รับการสรรหาและคัดเลือกที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด ได้คะแนนรวม ร้อยละ ๗๐ - ๗๙ คะแนน จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ

ระดับดี คือ เครื่องข่ายที่ได้รับการสรรหาและคัดเลือกที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด ได้คะแนนรวม ร้อยละ ๖๐ - ๖๙ คะแนน จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับมอบเกียรติบัตร

หมายเหตุ :

๑. เกณฑ์ประเมินเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตเครือข่ายที่ได้รับรางวัลต้องได้คะแนนการประเมินตั้งแต่ ๖๐ คะแนนขึ้นไป

๒. ผลการตัดสินของคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางและพิจารณาคัดเลือกเครือข่าย ป.ป.ท. ต้นแบบ และพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตให้ถือเป็นที่สุด

๓. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๑ - ๕ เป็นการนำเสนอข้อมูลในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๕

เอกสารการสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่

ลิงค์ สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร

ใบสมัคร <https://shorturl.asia/rMsZE>

ใบเสนอชื่อ <https://shorturl.asia/WPrgx>

QR Code สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร

ใบสมัคร



ใบเสนอชื่อ

